

5 B (วิทย์)

๑ เกมม ศรีประภาการ 35 ถ. ท่าแพ เชียงใหม่

เสียหนุ่มแห่งร้าน “ทองทอง” ยิ้มง่าย ใจดี อารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีความเรื่องอะไร การเรียนเมื่อก่อนก็ดีแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอย่างไร อนาคตเขาคงเป็นผู้จัดการใหญ่ ถ้าใคร ๆ ยังไม่รู้จักก็รีบไปทำความรู้จักเสีย จะได้ชื่อของได้ถูก ๆ เรื่องสาว ๆ เกมมไปสนใจใครต่อใครไว้มากมาย แต่ เกมมว่ายังไม่พอต้องสนต่อไปเรื่อย ๆ ถึงแม้เขาจะปากแข็งแต่สาว ๆ รู้ใจเขาก็เสมอ

๒ กวี สาธร 125 ถ. เจริญเมือง เชียงใหม่

เพื่อน ๆ เรียก “จี” นัยว่าตอนอยู่ ป. 5 ชอบออกไปซื้อ “ปูจี” นอกโรงเรียนมาทาน “อ้าย ๆ ซื้อปูจีชาวท่าตังค์...เอาตัวใหญ่ ๆ น้อย” จากนั้นเขาจึงสมยอมเอา “จี” มาเป็นชื่อ จีรักเพื่อนรักหมั่นคณะ ถ้าเพื่อนคนไหนเดือดร้อน จีจะช่วยเป็นธุระแบ่งเบาให้ ถ้าโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือจากนักเรียน จีเป็นโคกเข้าร่วมวงทันที (ยังงั้นหาได้ที่ไหน) หลังจากที่จับคบกับคุณหนังสืออย่างหนัก มาตลอด จนทำให้สายตาสั้นลงสั้นลง คุณแม่จึงซื้อแว่นตาให้ ใส่แล้วเหมือนบัณฑิตขึ้นอีกมาก เอาให้ได้นะ แพทย์มันจะชกเท่าไรกัน?

๓ จำรงค์ ศรีสุขวัฒนานันท์ 72 ถ. ไปรษณีย์ เชียงใหม่

“แจ่ม” คือนิคเนมของเขา แจ่มอยู่ม่งฟอรั่มมาตั้งแต่ประถมหนึ่งจึงรักโรงเรียนนี้มาก แจ่มไปรบปรวณกีฬาบาสเกตบอลและบิงปองเป็นพิเศษ แต่ไม่ได้เล่นจริง ๆ จัง ๆ เพราะหันมาตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียน แจ่มเป็นคนทำจริงทั้งในด้านการเรียนและการเล่น เขามักจะมีเรื่องคิดในสมองเสมอ จนบางครั้งขูขริ่มไป แต่สำหรับเพื่อนฝูงทุกคนเขาหัวเราะและเล่นได้เสมอ ด้านการเล่าเรียนของเขานั้น แจ่มสามารถได้ 80% อย่างสบาย

๔ จิรศักดิ์ โออริยกุล 116 ถ. วิทยานนท์ เชียงใหม่

นิคเนม “แขก” เชื้อชาติจีน สัญชาติไทย รูปร่างสูงโปร่ง เต็มไปด้วยความมีน้ำใจต่อเพื่อน ๆ ทำงานเพื่อส่วนรวมได้คึกคัก เขามีเครดิตดีจึงเป็นผู้เก็บเงินประจำห้อง วันของเขาขายยาใครเดือดร้อนขอคำแนะนำจากเขาได้ อนาคตเขาคงเป็นเภสัชกร เรื่องผู้หญิง แต่ก่อนแขกไม่เคยสนใจเพิ่งมาเอาเรื่องตอน ม.ศ. 5 นี้เอง มีเงินทองเท่าไร เอาไปบริการให้ Lady หมด เท่าไรเท่ากัน แขกสู้ตาย!

๑ จงรักษ์ มานะโชติพงษ์ 43 ถ. ไปรษณีย์ เชียงใหม่

“เฮ้า” คนถนัดซ้ายที่ตั้งใจเรียนดี เล่นหรือคุยกับเพื่อนในห้องเป็นบางครั้ง ในกรณีที่สมองครึ่งเดียว “เฮ้า” ปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้ดี เข้าพวกไหนก็เฮฮากันได้ ไปไหนไปกัน “เฮ้า” บ่นอีกทั้งยังได้เป็นสมาชิกกลุ่มผู้นำของ Y.M.C.A. ด้วย ช่วยเหลือผู้ยากทั้งหลาย บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น นับว่าทำประโยชน์ให้สาธารณชนมากอยู่.... ได้ขึ้นสวรรค์แน่เฮ้าเอ๋ย....

๒ จงวุฒิ กว้างสุขสถิตย์ 10 ถ. เจริญเมือง ซอย 2 เชียงใหม่

หนุ่มผิวขาว รูปหล่อ จบ ม.ศ. 3 จากปรีณส์รอยฯ นิสัยเรียบร้อย ไม่ค่อยพูดจาปราศรัยกับใคร สนใจแต่การเรียน (แต่ในใจของเขาซิใครจะรู้) เขาชอบยิ้ม แต่ไม่ชอบหัวเราะ แต่กับศุภวิทย์ คู่หูรู้สึกเข้ากันได้ดี เพราะคงแก่เรียนทั้งคู่

๓ จรลั เตชประทุม 57 ถ. แม่สุข อ. วังเหนือ ลำปาง

หรือ 1208 สาขาภิบาล 4 อ. พาน จ. เชียงราย

The little big marks จากพาน เป็นคนชอบสนุก ถ้าถูกชะตากับใครละเป็นคู่กันมันมาก โดยเฉพาะขณะนั่งคุยกับบรรจากรแล้ว คุยกันแบบไฟแลบเขี้ยวละ Bro. André ถึงกับปวดคมองวันละหลายเวลา ก็ให้ยื่นตรงมมห้องก็แล้ว.... Round the field ก็แล้ว ให้พาผู้ปกครองมาหากี่แล้ว “โธ Bro. ก็.... คนเรารักกันชอบกัน มันก็ต้องคุยกันบ้างซิครับ ไม่น่าบิบบังคับใจผมเลย” จรลัโอด ถึงแม้จรลัจะคุยในห้องแต่ไม่ถึงกับพูดเพื่อเจ้า คุยไปด้วย เรียนไปด้วย ควบคู่กันไป เหมือนกับจะแยกสมาธิได้งั้นแหละ ยังไม่พอกลับบ้านนั่งทวน นั่งคู่อีก หยั่งงั่งแล้วตอนสอบ Bro. ถึงจะไม่อยากให้คะแนนก็ต้องให้ เปอร์เซนต์ของจรลัจึงโตอย่างน่าชื่นชม

๔ ฅศิษฎ์ ฉันทวัฒน์ 45 ถ. ท่าแพ ซอย 3 เชียงใหม่

ฅศิษฎ์ ฉันทวัฒน์ มีชื่อเล่นว่า “ซาง” เป็นนักกีฬาที่เก่งตั้งแต่ ฟุตบอล วอลเลย์บอลและนักวิ่ง เคยคว้าเหรียญทองมากล่องคอเสียมากต่อมาก สาว ๆ รู้จักเขาดีในนามโค้ชวอลเลย์บอลของเรียนาซางมีความสามารถในการคัดลายมือได้สวยยังกะตัวพิมพ์ เคยได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดคัดลายมือทั่วประเทศมาแล้ว งานในด้านนี้จึงต้องยกให้ซางหมด การเรียนถ้าขยันสักนิดคงดียิ่งกว่านี้แน่ ๆ “ปีหน้ายังไม่แน่ว่าจะอยู่ จุฬา ฯ หรือ ม.ช.” เจ้าตัวเปรย

๑๑ ฌรังก์ พันธุ์พานิชย์

41 ถ. เพ็ญจันทร์ อ. ตะพานหิน พิจิตร

ท่าทางเคร่งขรึม นำเกรงขามในสายตาผู้อื่น แต่เพื่อน ๆ รู้ดีว่าเขาเป็นคนร่าเริง รักเพื่อนฝูง
ช่างหาคำพูดตลก ๆ มาพูดให้เพื่อนได้หัวเราะเสมอ เขามีวาทะศิลป์ในการพูดจึงได้เป็นประชาสัมพันธ์
ประจำห้อง งานอดิเรกของเขาคือ การเป็นหมอกู้ทำนายโชคชะตาให้กับเพื่อน ๆ แต่ในอนาคต
เขาอาจจะเป็นนายแพทย์ก็ได้ ใครจะรู้

๑๒ ฉัตรชัย บุญลือ

3/13 กรมชลประทานปากเกร็ด นนทบุรี

หรือ 130 ศาลาแดง ซอย 1 พระนคร

คุณหน้าตาของ “มอธ” หรือ “คุณเต็ง” (ชื่อนี้เพื่อน ๆ เรียก) ก็ดูชื่อ ๆ แถมท่าทางเศร้า ๆ
แต่คุยเก่งเหมือนกัน มอธเป็นศิษย์เก่าจากสวนกุหลาบวิทยาลัย แล้วมาเรียนต่อ ม.ศ.4 ที่มิงฟอร์ด ใน
ห้องชอบชกคอกเพื่อน ๆ โดยเฉพาะกับ “สิทธิพร” คู่นี้ราวกับขม้นกับปูนที่เคี้ยว คุยกันทีไรเป็นได้
เรื่องทุกที แต่มอธก็นิสัยดีใครเอาอะไรเอาด้วย ออาศัยที่หุ่นสมาร์ท เพื่อน ๆ จึงตั้งให้มอธเป็น Cheer
leader ของ ม.ศ. ปลายทั้งหมด การเรียนนี่ก็แล้ว มอธไม่ค่อยจะยอมขยัน แต่พอปีนี้มอธของเราดู
ขยันขึ้นมา กงจะได้เข้าคณะที่ตนหวังสมใจนี้

๑๓ ทรงยศ ชัยชนะ

62 ถ. เชียงใหม่-ฮอด หางดง เชียงใหม่

เรียบร้อยพอประมาณ ยังไม่ถึงขั้นผ้าพับ เรียนเก่ง (a clever guy) โดยเฉพาะ แต่ไม่ค่อย
ขยันเท่าไรนัก ผลการสอบจึงไม่ถึง excellent ถ้าทรงยศขยันอีกหน่อยก็คงจะคั่งมาก เรียนตำราเก่งยังไม่
พอ ยังมีความรอบรู้สารพัด จนต้องถูกส่งไปตอบปัญหา ส.ป.อ. แต่ตอนนี้ทรงยศยังไม่อยากคั่งมาก ๆ
จึงแกล้งตอบไม่ได้ ที่มิงฟอร์ดเสียตกรอบไป ทรงยศมักถูก Mr. Alfred ครูสอนภาษาอังกฤษเซ็นเซอร์
ชื่ออยู่เสมอ อักษรทุกตัวผ่านแบนไปได้ ยกเว้นตัว ง. งู ตามที่รู้ว่า.....It's difficult to call... ลำบาก
นักอ้วเปลี่ยนเป็น คิลก ก็ไ้วะ (ยังไม่ได้เปลี่ยน)

๑๔ ธารินทร์ โตแสงชัย

124-126 ถ. ช้างม้อย เชียงใหม่

“จิว” หัวเราะกั๊ก้วยสไต้แปลก ๆ แหกเมื่อมีกนมาเย้ย เจยเมื่อมีกนมาขอ ๆ ๆ นี่เป็น
บุคลิกส่วนหนึ่งของเขา “จิว” ชอบดูการแข่งขันฟุตบอลและจักรยานยนต์เป็นบ้าเป็นหลัง ความ
รอบคอบ ความระมัดระวังในการขับขี่วยคยานจึงมีอยู่พร้อมในตัว จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้
ชวัญอ่อน จิวมักจะมีใจทย์ physics มาคิดในยามว่างเสมอ ดังนั้นจึงได้คะแนนสอบในวิชานี้ค่อนข้างสูง
.....วิศวะเอ่ยจงอย่าหนีข้าให้เหน้อยเลย....

๑๖ ธีระยุทธ ศรีสุข 95-97 ถ. บุญวาทย์ ลำปาง

เขาผู้ซึ่งใส่แว่นตานี้แหละชื่อว่า “ธีระยุทธ ศรีสุข” ละ ยุทธเป็นคนทีมาจากเมืองรถม้าและพักอยู่ในหอมองฟอร์ตเป็นรุ่นแรก ยุทธเป็นตากล้องสมัครเล่นแต่ฝีมือหนึ่งมาก ยุทธเป็นคนมีอารมณ์ขัน ยิ้มง่ายและมีเสน่ห์ สาว ๆ จึงมาตอมเป็นแถว ๆ แต่ยุทธบอกว่าไม่สน เพราะมีเจ้าของแล้ว การเรียนของยุทธอยู่ในชั้นดี ทั้งนี้เพราะยุทธขยันเรียนมากจนถึงกับใส่แว่นนี้แหละ ยุทธไฝ่ฝันจะเป็นแพทย์ครับ

๑๗ บรรเจิด อีตระกูล 534 ถ. พหลโยธิน อ. พะเยา เชียงราย

รูปหล่อ ร่างสมาร์ท ยิ้มเก๋ ไม่ใช่ใครที่ไหน เขาผู้มาจากกว๊านพะเยานี้เอง ปกติเป็นคนเงียบ ๆ มั่นนั่งเหม่อลอยเสมอ ๆ คงมีอะไรในใจระมิง เพื่อนที่รู้จักเขาบอกได้ว่า เขาเป็นคนใจดีชอบทำตาทหวาน ๆ ให้สาว ๆ ทั้ง ๆ ที่มีหนึ่งในดวงใจอยู่ที่กว๊านพะเยาตั้งหลายคน

๑๘ ประดิษฐ์ ขวชาติ 46-50 ถ. ช่วงเมรุ เชียงใหม่

“จ๊วย” เป็นคนมีแววในทางศิลปะมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว เขามีรูปร่างคดก ๆ มาให้เพื่อนฝูงดูเสมอ ๆ นอกจากนี้เขายังถนัดวาดรูปผู้หญิงเป็นพิเศษอีกด้วย ปกติจ๊วยเป็นคนร่าเริงเสมอไม่โกรธใครง่าย ๆ แม้จะถูกเพื่อนฝูงล้อบ่อย ๆ เกี่ยวกับรูปร่างอันสมบูรณ์ไปเล็กน้อย การเรียนของเขานั้นไปได้สบายทีเดียวและตัวเขาเองนั้นหวังจะเป็นสถาปนิกในอนาคตอันใกล้

๑๙ ประกิจ เต็มพุดชา 223 ถ. รอยเวียง ซอย 2 ต. สวนดอก ลำปาง

มาจากอัสสัมชัญ ลำปาง หน้าตาชื่อ ๆ แต่นิสัยชอบสนุก ชอบแหย่เพื่อนและเล่นตลกเหมือนเด็ก ๆ มีความสามารถในการวาดภาพอยู่บ้าง ปีที่แล้วเรียนอย่างตามสบาย ปีนี้พีตจัด คุแต่สมุดของเขาซิ เล่มโตที่สุดในโรงเรียน

๒๐ ประกิต ฉันทวัฒน์ 45 ถ. ท่าแพ ซอย 3 เชียงใหม่

เพื่อนเราจากปรี้นส์ผู้ไม่สนใจที่จะเรียนกับสตรีเพศ จึงย้ายสังกัดมาร่วมเรียนกับพวกเรา ซึ่งแม้จะเป็นเวลาไม่ยาวนานนัก แต่สีแดง M.C. ก็ซึมไปทั่วสายเลือดไม่น้อย ใครที่สงสัยลองกรีดแขนเขาสักครั้ง แล้วจะเห็นเลือดสีม่วงไหลปรือออกมา ประกิตเป็นคนเงียบ ๆ แต่ไม่ถึงกับขรึม บางครั้งถ้าลมพัดเย็น ๆ ก็อาจจะร้องเพลงประสานเสียงกับเกษมทำเอาห้องคึกคักอีกเยอะ ประกิตมักนำเอาปัญหาชาวมาฝึกฝนไหวพริบของเพื่อนในห้อง จนเพื่อน ๆ ไม่เป็นอันเรียนหนังสือ มัวแต่นั่งฝึกนั่งฝนกันอยู่นั้นแหละ... จะเอาให้หัวแหลมถึงขนาดไหนกันเพื่อน ?....

๑ พิรุณ คำอ่อน 17 ถ. ศรีสันกำแพง อ. สันกำแพง เชียงใหม่

เขามีถิ่นเดิมอยู่สันกำแพง เขาเข้ามาอยู่ในรั้วขาวแดง มาตั้งแต่ ป.1 ซึ่งก็เป็นระยะเวลาานานพอค เขาจึงมีเลือด M.C. เข้มข้น เขาเป็นคนที่เรียนเก่งมากคนหนึ่ง เขามีหัว (สมอง) ทาง Math มาก เขาจึงเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เขาจะต้องรับภาระในการคิดปัญหา (ยกเว้นปัญหาชีวิต) ที่เพื่อน ๆ นำมาถาม แล้วเขาก็แก้ได้เสียด้วย เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ่อมตัว รอบคอบ เงียบขรึม ในเวลาตั้งใจเรียน แต่ทว่าเขาจะร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสในเวลาพักคุยกัน เขาเป็นคนที่รักเพื่อนฝูง สำหรับอนาคตนั้นไกลแน่ แต่สำหรับเรื่องผู้หญิงสิเป็นปัญหา เขาเสน่ห์แรงมาก

๑ ไพรัช ตระการศิรินนท์ 1 ถ. ข้างม้อยเก่า ซอย 1 เชียงใหม่

ไพรัชอาจเป็นคนพุดน้อยในสายตาบางคน แต่กับเพื่อนร่วมโต๊ะเรียนของเขาคือ ประดิษฐ์ ไพรัชเป็นคนคุยเก่งทีเดียว ไพรัชยิ้มให้กับทุกคนเสมอ ประกอบกับหน้าตาอันหล่อเหลาเอาการ ทำให้เราไม่รู้ว่าเขามี Girl Friend อยู่กี่คนแน่ ไพรัชเรียนหนังสือเก่งทีเดียวและถนัดในวิชาภาษาอังกฤษมาก ด้วยความสามารถของเขา เราเชื่อว่าการเรียนต่อที่ไหนก็ตามไม่เป็นของยากต่อเขาเลย

๑ พูนพิพัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ 98 ถ. วิทยานนท์ เชียงใหม่

เป็นนักกีฬาตัวจริงของห้อง เขาเล่นได้ดีทุกอย่าง ตั้งแต่ บาสเกตบอล วิ่ง และเคยร็กษา ประตุให้ทีมฟุตบอลของห้องอย่างยอดเยี่ยมนำพิศวงที่สุด เขาเป็นที่รู้จักอย่างดีของนักกีฬาโรงเรียนข้างเคียงของเรา ในด้านการเรียน “ ย่งกี ” (ชื่อเดิมของเขา) โชคดีมาก เคยได้รับทุนทางโรงเรียนเรา แต่บ่อยครั้งมากที่ย่งกีมักจะหลับฝันหวานถึงใครไม่รู้ และพอตื่นขึ้นมาก็มักคุยจืดเรื่องปัญหาหัวใจ ย่งกีพร้อมเสมอที่จะทำอะไรเพื่อหมู่คณะ เพื่อนทุกคนเชื่อว่า อนาคตเขาดีแน่ ๆ

๑ พงษ์เฝ้า หอสถิตยธรรม 46 ตลาดบัวเหว ลำพูน

ร่าเริง คุยเก่ง หัวเราะเสียงดัง รักธรรมชาติ เสียงเพลง เล่นกีตาร์ได้เก่ง เขามีหลอดเสียงแบบเดียวกับบราเคอร์ จึงเลียนเสียงบราเคอร์ได้เหมือนนัก ทำเอาเพื่อน ๆ ตกใจบ่อยครั้งที่เดียวอนาคต นัยว่าจะเป็นสถาปนิก

๑ ไพโรจน์ หุณานนทศักดิ์ 590 ถ. พหลโยธิน อ. พะเยา เชียงราย

ใจดี ยิ้มเสมอ เมื่อยามพบกัน เขาเป็นนักบาสเกตบอลจากลำปาง และยังมาทำชื่อเสียงที่เชียงใหม่อีก การกีฬาเก่ง การเรียนก็ไม่แพ้ใคร

๑๑ กุอำนาจ น้อยสวรรค์ 99/1 ถ. ห้วยแก้ว เชียงใหม่

Captain ของเรามีนามกรว่า “กุอำนาจ น้อยสวรรค์” Nickname ว่า “อู๊ด” อู๊ดเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดและการปกครองคน ใครๆก็รักและนับถืออู๊ด นิสัยของอู๊ดเป็นคนเอาจริง เอาจัง โกรธง่ายหายเร็ว ชอบมาโรงเรียนสายและเปลี่ยนสายนาฬิกาทุกวัน อู๊ดมีรูปร่างหล่อและสมารถ จึงมีแฟนหลายคน แกรมยังสามัคคีกันด้วยนี่ซี น้าอิจจาจัง อู๊ดเรียนหนังสือได้เก่ง แม้ว่าจะช่วยงานโรงเรียนเสมอ และหลับในห้องเป็นบางครั้ง อนาคต ไม่แน่จะ.....

๑๒ วิเชียร ธรรมตระกูล 187-9 ถ. ลำพูน เชียงใหม่

คุณภาพเขาให้ตี จะเห็นลัทธิข่มขู่ประทับรอยบุ่มลึกลงไปในแก้มทั้งสองนี้แหละ ลัทธิข่มขู่ของวิเชียรละ ใครเจอเข้าจัง ๆ เป็น..... วิเชียรมีอารมณ์ขันอยู่เสมอ เส้นก่อนข้างต้น ทำให้หัวเราะง่าย เป็นลักษณะที่ทำให้เขาเข้ากับเพื่อนได้ดี วิเชียรเรียนที่มิงฟอร์ดนี่เกือบ 12 ปี นับว่ายาวนาน จึงรักโรงเรียนมากโขอยู่ ดังนั้นพอเลิกเรียนก็กลับบ้านดูหนังสือทันทีไม่แวะเที่ยวไกลที่อื่นเลย เขาบอก ไม่ว่าจะสอบ ม.ศ. 5 หรือ Entrance ขอพิทสอบให้เต็มที่ เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนและตัวเอง

๑๓ วิชัย เรืองรังษีรัตน์ 44-6 ถ. เจริญเมือง เชียงใหม่

ขี้มง่าย แต่เคร่งขรึมเป็นบางครั้ง มีความเอาใจใส่ในการเรียนดี นิสัยประหยัด เกสยการคอร์ปชั่น ภายหน้าชาติไทยจะเจริญเพราะคนนี้

๑๔ วรจักร อภิระกิตาการ 48 ถ. โขตนา อ. ฝาง เชียงใหม่

มีทรงผมปกหน้าผากอยู่เสมอ และอาจจะปกส่วนต่างๆ อีกมาก ถ้าหากบราเคอร์อังค์เตอร์ไม่อุทสาห์ช่วยเหลือคักเตือนให้ไปตัดเป็นครั้งคราว ทั้งๆ ที่บราเคอร์ไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ เลย วรจักรเป็นคนหัวดี ดังนั้นการเรียนของเขาจึงเหยียบ 80 % ไว้อย่างสบายมาก แต่แม้กระนั้นบราเคอร์อังค์เตอร์ก็ยังเห็นว่าเขาค่อนข้างพูดและเล่นมากในห้อง แต่ไม่เป็นไรหัวดีเสียอย่าง

๑๕ วิโรจน์ ตรีณวัฒน์กุล 1-3 ตรอกวัดเมืองสาสน์ ถ. บุญวาทย์ ลำปาง

“งิม” รูปร่างสูง เจียมขรึมแบบช่อนคม โกรธง่าย แต่หายเร็วจัง เข้ากับเพื่อนๆ ได้ทุกคน สำเนียงการพูดจะ “ลำปางหนา” บ่อยๆ เพราะจบ ม.ศ. 3 จากอัสสัมชัญลำปางมา การเรียนงิมอยู่ในชั้นดี หัวไม่ Bright เท่าไหร่ แต่ขยันดีจริงๆ ยามขบขัน งิมของเราจะขี้มได้อย่างสวยงาม แต่ทว่า ถ้าลองมองให้ซึ้งๆ ละก็ จะเห็นแววตาของงิมเศร้าๆ พิกล คงคิดถึงใครคนหนึ่งทีลำปางมัง

๕ สุวิทย์ อุดมโสภกิจ 94 ถ. วิทยานนท์ เชียงใหม่

เขามีท่าทางสม “แมน” จริง ๆ เองงานเอาการดี มีลีลาการพูดที่ไวเสียยิ่งกว่ารณ Sport G.T. เสียอีก รวากับจะกลัวใครมาแย้งพูด เขาช่างเป็นเทพบุตรที่รอบรู้สารพัดเสียจริง โดยเฉพาะชีววิทยา คุณเขาคล่องพอก ๆ กับลีลาการพูดของเขาเอง เป็นผู้มีอารมณ์อ่อนไหวไปกับสิ่งแวดล้อม

๖ สุวิชา จันทรสุขเศรษฐ์ 3-5 ถ. วิทยานนท์ เชียงใหม่

“ตู้” เป็น Nickname ของ “สุวิชา จันทรสุขเศรษฐ์” ตู้เป็นคนเงียบขรึม จะพูดก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องวิชาความรู้และการงานเท่านั้น ตู้เป็นคนเรียบร้อยและขยัน จึงสอบได้คะแนนดี ๆ ตลอดมา (70% - 80%) เป็นความหวังของใคร ๆ ว่า จะต้องนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนในการสอบไล่ปลายปี และการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เรื่องราว ๆ ตู้บอกว่า “ไม่สน ยังไม่ถึงเวลา” ต้องยังงั้น เขาถึงเรียกตู้ว่า “เต๊กซี่”

๗ สงวน แซ่ซัว 10 ถ. เจริญประเทศ ซอย 6 เชียงใหม่

เขาถูกอิจจากทุกครั้งที่มีบราเคอร์ตรวจผม เพราะรอกตัวได้ ทั้งที่ผมก็ยาวเท่าใคร ๆ หน้าตาแจ่มใส เรียบร้อย แต่ขี้เก๋ง ขยันในการเรียนดี มีความรอบรู้ในทุกวิชาสาขา โดยเฉพาะภาษาจีน ทำให้มีลูกศิษย์มากมาย อนาคตทำอะไรก็ได้ที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่ชาติ

๘ สุวิทย์ ตันตะวิริยะ 14 ถ. ซ่างม้อย เชียงใหม่

นักฟุตบอลชุดชนะเลิศประเภทเตรียมฯ 14 สุวิทย์เป็นกองหลังอันสำคัญของทีมเลยทีเดียว ถ้าทีมขาดสุวิทย์ไปแล้ว จะลดความแกร่งลงไปมาก นอกจากจะเป็นแชมป์ฟุตบอลในสนามแล้ว สุวิทย์ยังเป็นแชมป์ฟุตบอลลูกเต๋าคู่ในห้องพักด้วย เรียกได้ว่าเป็น “ดับเบิลแชมป์เปียน” (สำคัญแฮะ) สุวิทย์เป็นคนที่ Enthusiasm แต่ถ้ามือเที่ยงมือโคทำให้หนังท้องสุวิทย์ตึงมาก ชั่วโมงบ่ายนั้นเชื่อได้แน่ว่า สุวิทย์จะนั่งเรียนคัวตอันเย็ม หนังตาจะปิดแผลไม่ปิดแผล สุวิทย์เป็นคนทำอะไรทำจริง ในฤดูกาลแข่งขันฟุตบอล สุวิทย์ก็ขยันซ้อมไม่ขาด หลังจากชิงชนะเลิศเสร็จ สุวิทย์ก็หันมาเรียนหนังสืออย่างจริงจัง โดยเฉพาะเคมี เห็นข่าวว่าออกมาว่า สุวิทย์เขาจะค้นคว้าสารเคมีเอาไปทำลูกชิ้นเต็งให้เตี้ยชาย (ลูกหยั้ง ็เตี้ยรักตายเลย)

๙ สมบูรณ์ องคัมภ์มงคล 99 ถ. พระปกเกล้า เชียงใหม่

เรื่องอารมณ์ของ “ยัง” ไม่ต้องพูดถึง รูปร่างยังก็เล็ก คล่องแคล่ว ถ้าลองถูกเรียกไปหน้าชั้น ยังเป็นอันต้องหน้าแดง หูแดงทันที เพื่อน ๆ ทุกคนก็ชอบยัง เพราะยังเป็นกันเองและเข้ากับ

เพื่อน ๆ ได้ทุกคน แถมยังสามารถเรียกเสียงฮาจากเพื่อนได้บ่อยครั้งที่เดียว ทุกวันยังจะมาโรงเรียน ค่ายเจ้าxonคำที่เกือบจะพังมีพลังเหลือคู่ชีพกันนั้นเสมอ มีบางวันยังต้องมีวันมาสาย เพราะเจ้าxonคำ เกิดทรยศไม่ยอมมาเอาคือ ๆ แต่ยังไม่เคยคิดจะขาดโรงเรียนเลย หาใครแบบนี้ได้ยากเสียด้วย

๕ สมบัติ มาตยาบุญ 47 ถ. สิทธิวงศ์ เชียงใหม่

นักเรียนตัวอย่างประจำห้อง ขยันในการเรียนมาก เขาถือว่าเวลาเป็นของมีค่า จึงมักท่องหนังสือหลังอาหารกลางวัน อนาคตคงได้ตีสมปรารถนาของพวกเราทุกคน

๖ สุชน ศุภมงคล 15 ถ. มন্ত্রী สบตุ้ย ลำปาง

“ตีน้อย” เป็นนักยกหัวมือเขียนจากอัสสัมชัญลำปาง ทำทางร่าเริง คบคนง่าย หัวเราะ กังาย แต่ก่อนขำขี้ยนกวน “บาทา” นาคู ในห้องของเขาตั้งใจเรียนดีมาก เพราะรามือจากกีฬา มาสนใจแต่เฉพาะการเรียนอย่างเดียว ส่วนผู้หญิงนั้นหรือ เพื่อนบอกว่าไม่สน คงจะมีอะไรที่ลำปาง

๗ สิทธิพร เมืองคุ้ม บ้านพักผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเกาะคา ลำปาง

บ้านเดิมอยู่พิจิตร เพื่อน ๆ ชอบเรียกเขาว่า “บอย” หรือ “สังข์” หรือ “ไทยใหญ่” สุดแล้วแต่จะเรียก และเขาก็ไม่มีหระต่อเรื่องนี้เท่าไร ขนาดของเขารึ ก็ปราศเปรี้ยว เปรี้ยวลมว่าเงั้น เถอะ ปกติก็ขุยจ้อได้ทั้งวัน จนบางครั้งเขาได้รับเกียรติจาก Bro. André ให้ไปวิ่งรอบสนามแก้กลุ้ม ว่าง ๆ เขาก็ชอบครวญเพลงให้เพื่อน ๆ ฟัง น้ำเสียงเขายังดี พุดแล้วไม่ยอมเซด หนึ่งจริง ๆ

๘ อภิชาติ สุคนธสรพร 335 ถ. ลำพูน เชียงใหม่ จ. เชียงใหม่

“อภิชาติ สุคนธสรพร” เป็นคนที่เรียนไม่ค่อยจะเอาถ่าน ใช้แต่ Gas ที่ 1 หรือ 2 นั้นเอง ใคร ๆ เรียกเขาว่าโต เพราะสมองค่อนข้างใหญ่ โตเป็นคนเรียบร้อย แต่ก็พูดกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน เพราะโตพูดได้หวานและมีสาระน่าฟังมาก ถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองไปคุยกับโตดูซิ แล้วคุณก็จะรู้เอง หรอกน้า โตชอบคุหนังสือการ์ตูนและประเภทกำลังภายใน อีกหน่อยโตจะเป็น Doctor เหมือนบิดาเราขอสนับสนุนเต็มที่ เพราะจะได้รักษาฟรี ๆ ยังไงละ

๙ อุกฤษฏ์ มลิินทางกูร 234 ถ. มณีนพรัตน์ ต. ศรีภูมิ เชียงใหม่

“ข้าง” มีรูปร่างสูงใหญ่สมชื่อ เขาเติบโตที่เชียงใหม่เอง รักม่งฟอร์ดเป็นชีวิตจิตใจ เพราะเริ่มเรียนที่ม่งฟอร์ดตั้งแต่ ป. 1 มาทีเดียว ปกติเป็นคนร่าเริง ยิ้มง่าย แต่เวลาเรียนเพื่อนไม่สนใจใครทั้งนั้น ใครจะเรียกฉันทังไร ฉันทังแก่งไม่ได้ยินเสียอย่าง ใครจะทำไม (จริงหรือปล่าว)

ทุกวิชาคุณข้างตั้งอกตั้งใจเรียนดีมาก โดยเฉพาะเคมีและชีวะ ข้างบอกสบายบรีอ หน้าตาของข้างก็
คมคายไม่เบา แต่เสียอย่างเดียวเรื่องผู้หญิง ข้างบอก “ไม่สน” ด้วยเหตุที่ข้างนั่งอยู่หน้าชั้น เพื่อน ๆ
จึงให้เกียรติเขาคำรงตำแหน่ง “ผู้ลบกระดานดำ” และข้างของเราก็ลบได้สะอาดรวดเร็วจริง ๆ อนาคต
ข้างบอกอยากเรียนต่อที่เชียงใหม่

๑ อุดลย์ เทวสิงห์ 20 ถ. ราชดำเนิน ซอย 1 เชียงใหม่

“อุดลย์ เทวสิงห์” คนขยันประจำห้องอีกคนหนึ่ง มีความมานะพยายามในการเรียนมาก
รักเพื่อน รักความจริง เป็นสมบัติประจำตัวของเขา เขาเป็นคนน่าสรรเสริญมากที่สามารถหันมาครอง
ความเป็นผู้เรียบร้อยที่สุดในห้อง ซึ่งแต่ก่อนตอนเด็ก ๆ ถ้าใครจำได้ เขาก็คนโตคนเดียว อนาคต
เขาคงไม่ผิดหวัง เพื่อนเอาใจช่วยทุกคน

๒ อนุชา ศรีอรุณ 4 บ้านพักกรมทาง เขตการทางเชียงใหม่

ปกติเขาเป็นคนเงียบขรึม ไม่ค่อยพูดจากับใคร ๆ เราจึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวของ
เขามากนัก เขายิ้มเก่ง หัวเราะง่าย มีความตั้งใจในการเรียนดีถึงขนาดที่ว่าใครมารบกวนแล้วเป็นโดนตี
เรื่องผู้หญิงนะเธอ อนุชายังไม่เคยพูดถึงใครเลยคิดว่าอนุชายังไม่พบหญิงในอุดมคติ

๓ อนันต์ เตมีศักดิ์ 62 ถ. จามเทวี ต. ริมปิง อ. เมือง ลำพูน

พื้นเพอยู่ลำพูน รุ่นเทร์ นิสัยเอาใจเอากัน ลองได้ “ยี่ หมวด” ของเราเป็นคู่คุยด้วยแล้ว
เป็นต่อหยอยเขียว อยู่มุงפורตมากี่นานโซ ว่าง ๆ ชอบเขียนอักษรคำเมือง ดูเขียนอยู่ได้ไม่รู้ว่าเป็น
อะไร ใครสนใจก็ปรึกษาได้ เขาเป็นม้ามีตประจำห้องอยู่เสมอ เพราะชอบมุขชั้นเฉย ๆ ไม่มีขลุ่ย และ
มุขชั้นถูกที่ทุกครั้งเสียด้วย เรื่อง “ใจลอย” กับอนันต์พูดยาก บางครั้งดูเหมือนเขามีความในใจ แต่
บางครั้งก็เฉยเมย แต่ถ้าเขาใจลอยละก้อ มักจะลึกซึ้งเสมอละ อนันต์มีความสามารถในการเล่น
“หมากรุก” “หมากฮอส” อยู่ในชั้นดีคนเดียว อนาคตอนันต์ว่าแล้วแต่พระอินทร์ท่าน

๔ อภิชัย บัวชาติ 7 ถ. มุลเมือง เชียงใหม่

เพื่อน ๆ ชอบเรียกเขาว่า “หมวด” เพราะเขามีลีลาในการเดินอย่างองอาจ ผึ่งผาย สุขุม
เยือกเย็นคชราชาตรี ดูเขาขรึม ๆ ยามอยู่ในห้องเรียน แต่พออยู่ข้างนอกอย่าบอกใครเขียว ไวไฟเป็น
บ้า บางโอกาสเขาก็ชอบคุยกับ “อนันต์” พอเขาได้คุยละก็ไม่หยุดเขียวละ การเรียนของเขาก็พอไปได้
อย่างสบาย ๆ การดนตรีก็ไม่หยอก เป็นถึงมือกลองทีเดียว ในระยะหลัง ๆ นี้ เห็น “หมวด” ใจลอย
ในห้องเสมอ ๆ คงคิดถึงใครคนหนึ่งแถบ..... (อยากรู้ถามเจ้าตัวเขาเอง) งานอดิเรกในห้องของเขา
คือเคาะโต๊ะเล่น ไม่รู้ว่าเคาะทำไม หมวดบอกว่าอยากเป็นนายพัน